

สรุปข่าวประจำวันที 24-30 เมษายน 2562

ก.เกษตรฯ เคาะแผนการผลิตข้าว ปี 62/63 พื้นที่เพาะปลูก 72.80 ล้านไร่ ผลผลิต 34.62 ล้านตัน

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ว่า คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2562/63 ตามความต้องการใช้ข้าว พื้นที่ 72.80 ล้านไร่ ผลผลิต 34.62 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็นการผลิตในรอบที่ 1 พื้นที่ 58.99 ล้านไร่ ผลผลิต 25.47 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 พื้นที่ 13.81 ล้านไร่ ผลผลิต 9.15 ล้านตันข้าวเปลือก

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้เห็นชอบการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 พื้นที่ 58.99 ล้านไร่ แยกเป็น ข้าวหอมมะลิ 23.03 ล้านไร่ ข้าวหอมจังหวัด 3.47 ล้านไร่ ข้าวหอมไทย 1.65 ล้านไร่ ข้าวเจ้า 14.01 ล้านไร่ (ข้าวเจ้าพื้นแข็ง 13.86 ล้านไร่ และข้าวเจ้าพื้นนุ่ม 0.15 ล้านไร่) ข้าวเหนียว 16.17 ล้านไร่ และข้าวตลาดเฉพาะ 0.66 ล้านไร่ โดยได้มอบหมายกรมการข้าวนำเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 นี้

ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าว ได้มีการวางแผนให้อุปทานสอดคล้องกับอุปสงค์มากที่สุด โดยข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวางแผนและการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมเพาะปลูกข้าว เป็นข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งจากฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลพยากรณ์พื้นที่ปลูกข้าว ข้อมูลผลการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว รวมทั้งข้อมูลจากการคาดการณ์พื้นที่ปลูกของแต่ละจังหวัด อย่างไรก็ตาม การวางแผนการผลิตยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ในฤดูการผลิตรอบที่ 2 หากราคาหรือปริมาณความต้องการข้าวและสถานการณ์น้ำที่เปลี่ยนแปลงไป

นายลักษณ์ กล่าวถึงผลการดำเนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62 ที่ผ่านมามาว่า การผลิตข้าวรอบที่ 1 มีพื้นที่ปลูกข้าว 59.21 ล้านไร่ ผลผลิต 24.22 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 มีพื้นที่ปลูกข้าว 11.41 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 7.58 ล้านตันข้าวเปลือก (ณ วันที่ 23 เม.ย. 62) ซึ่งค่อนข้างเป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนดไว้

สำหรับในปี 2561/62 ผลผลิตข้าวโลกคาดว่าจะมีประมาณ 501.57 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 6.20 ล้านตัน หรือ 1.25% ของปี 2560/61 ซึ่งมีผลผลิต 495.37 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตหลัก ได้แก่ อินเดีย สหรัฐ เวียดนาม และไทย มีปริมาณการผลิตข้าวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะรัฐบาลอินเดียได้ส่งเสริมขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น (USDA ณ เดือนมีนาคม 2562)

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาข้าวของไทยมีแนวโน้มราคาทรงตัว ผู้ประกอบการมีแนวโน้มเสนอราคารับซื้อสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจให้เกษตรกรนำข้าวที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ออกมาขาย อีกทั้งข้าวนาปรังประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจึงมีความต้องการซื้ออย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ของเกษตรกรไทยจะขายข้าวได้ราคาดี

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรมการข้าวประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 5 พันธุ์

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณา รับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข81, ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (หอมนิลหนองคาย 62), ข้าวเจ้าพันธุ์ชะสอ 62, ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 และข้าวเจ้าพันธุ์หอม ไบเตย 62 โดยแต่ละพันธุ์มีลักษณะเด่น ดังนี้

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข81 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง มีเมล็ดขนาดปานกลาง มีอายุเก็บเกี่ยว 106-109 วัน (โดยวิธีปักดำ) ผลผลิตเฉลี่ยในฤดูนาปรัง 917 กิโลกรัมต่อไร่ และฤดูนาปี 686 กิโลกรัมต่อไร่ รวงค่อนข้างแน่น จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 275 เมล็ด มีท้องไข่น้อย มีปริมาณอมิโลสต่ำ 16.45 เปอร์เซ็นต์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับแปรรูปเป็นซีเรียล ข้าวพองอบกรอบ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับข้าวที่นำเข้าจากออสเตรเลีย เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม สามารถลดการนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียได้ปีละหลายล้านบาท เหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่นาชลประทานในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (หอมนิลหนองคาย 62) เป็นข้าวเจ้าดำเพื่อสุขภาพที่มีความหอม มีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว กล้องสีม่วงดำ ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 542 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพในการให้ผลผลิต 864 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 117 เมล็ด เมล็ดยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก มีสารต้านอนุมูลอิสระ กรดเพอรูลิก แคมมาออไรซานอล วิตามินอี ฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ เมื่อหุงสุกข้าวสวยเหนียว นุ่ม มีกลิ่นหอม ต้านทานต่อโรคใบไหม้ในระยะกล้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานและนาน้ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโรคไหม้ระบาดหรือพื้นที่ที่ต้องการข้าวคุณภาพพิเศษ ซึ่งมีตลาดเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ

ข้าวเจ้าพันธุ์ชะสอ 62 เป็นข้าวเจ้าพื้นเมือง ไม่ไวต่อช่วงแสง เป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 541 กิโลกรัมต่อไร่ มีลักษณะกอตั้ง ลำต้นแข็งปานกลาง ลักษณะรวงแน่นปานกลาง การแตกกระแงปานกลาง จำนวนรวงต่อกอ 9 รวง มีปริมาณอมิโลส 16.82 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ความคงตัวของแป้งสุกอ่อน เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม ไม่มีความหอม มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงในสภาพนาที่สูง ที่มีความสูง 1,000 - 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบไหม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 เป็นข้าวเจ้าพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ ไม่ไวต่อช่วงแสง ลักษณะทรงกอตั้ง ลำต้นแข็ง ลักษณะรวงค่อนข้างแน่น คอรวงยาว รูปร่างเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่มาก คุณภาพการสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ด มีปริมาณอมิโลสปานกลาง 20.9 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณโปรตีนในข้าวกล้อง 9.44 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดำ มีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี มีคุณสมบัติในการป้องกันการกระจายของเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้อ โดยเฉพาะเป็นสารที่ป้องกันอนุมูลอิสระและการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง มีสารกลุ่มวิตามินบีเป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้ ช่วยในการเผาผลาญ เหมาะกับการปลูกในสภาพไร่ทั่วไป ปลูกเป็นพืชแซมยาง และปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ในภาคใต้

ข้าวเจ้าพันธุ์หอมไบเตย 62 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ลำต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียว ทรงกอตั้ง รวงแน่นปานกลาง คอรวงยาว ผลผลิตเฉลี่ย 578 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 167 เมล็ด เมล็ดรวงปานกลาง รูปร่างเรียวยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สีได้ข้าวเต็มเมล็ด เป็นข้าวอมิโลสต่ำ 15.2 เปอร์เซ็นต์ ความคงตัวของแป้งสุกอยู่ในระดับอ่อน อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ การยึดตัวของข้าวสุกปกติ ข้าวสวยมีสีขาวนวล นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับพื้นที่นาฝนในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางที่ต้องการปลูกข้าวอายุเบา คุณภาพดี

ที่มา กรมการข้าว

“พาณิชย์” เผย “อาหารอุ่นร้อนด้วยตนเอง” กำลังมาแรงในตลาดจีน ซึ่งเป็นโอกาสส่งออกของไทย

นายสกรรจ์ แสสนโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยถึงแนวโน้มอาหารอุ่นร้อนด้วยตนเองในประเทศจีนว่า ขณะนี้การบริโภคอาหารอุ่นร้อนด้วยตนเองในจีนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่อาหารชนิดนี้ได้เปิดตัวในจีนเมื่อปี 2016 และได้รับความนิยมมาโดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และในปัจจุบันตลาดอาหารอุ่นร้อนด้วยตนเองยังมีมูลค่าตลาดมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์เติบโตมากกว่า 20% ต่อปี

ทั้งนี้ จากการติดตามข้อมูลอาหารอุ่นร้อนด้วยตนเองในจีน พบว่าเป็นอาหารที่เติบโตเร็วสูงของบรรดาอาหารในเว็บไซต์ Tmall.com มียอดสั่งซื้อในเทศกาลวันคนโสด 11 เดือน 11 สูงถึง 1.7 ล้านชิ้นภายในหนึ่งวัน และหากค้นหาอาหารอุ่นร้อนด้วยตนเองที่เว็บไซต์ Taobao.com นอกจากจะมีอาหารประเภทกับข้าว และหม้อไฟอุ่นร้อนด้วยตนเองแล้ว ยังมีอาหารประเภทบะหมี่ ก๋วยเตี๋ยวหลอดซ้อ กุ้งมังกรแม่น้ำ กับข้าว ผักดองต้มปลา และบาร์บีคิวอุ่นร้อนด้วยตนเอง ซึ่งกล่องข้าวอุ่นร้อนด้วยตนเองยี่ห้อหนึ่งสามารถจำหน่ายได้เดือนละกว่า 1 หมื่นกล่อง และก๋วยเตี๋ยวหลอดซ้อจำหน่ายได้มากกว่า 3 แสนกล่อง เป็นต้น

นอกจากการจำหน่ายทางออนไลน์ ยังพบว่า อาหารอุ่นร้อนด้วยตนเองดังกล่าวยังมีการจำหน่ายทางออฟไลน์ด้วย โดยอาหารที่จำหน่ายทางออฟไลน์ เช่น อาหารประเภทกับข้าว และหม้อไฟ เป็นหลัก และยังมีบะหมี่ และก๋วยเตี๋ยวหลอดซ้อ มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 20-40 หยวนต่อกล่อง

นายสกรรจ์กล่าวว่า ผู้บริโภคอาหารอุ่นร้อนด้วยตนเองส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น โดยตามข้อมูลจาก Tmall.com แสดงว่ากลุ่มผู้บริโภคอายุระหว่าง 18-24 ปี มีสัดส่วนเป็น 47.75% อายุระหว่าง 25-29 ปี สัดส่วน 19.61% ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยและเริ่มทำงานได้ครองสัดส่วนประมาณ 50% ส่วนมณฑลที่นิยมบริโภค คือ กวางตุ้ง เจียงซู เจ้อเจียง มีสัดส่วน 12.78%, 7.9% และ 7.4% ตามลำดับ และยังพบว่าอาหารอุ่นร้อนด้วยตนเองมีศักยภาพที่ตลาดเมืองปักกิ่ง เชียงไฮ่ กว่างโจว และเมืองภูมิภาคสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง

“สาเหตุที่ชาวจีนนิยมบริโภคอาหารอุ่นร้อนด้วยตนเองเพราะพวกเขาได้สะดวก และสะดวกในการรับประทาน แค่น้ำเย็นหนึ่งแก้วและใช้เวลาไม่ถึง 10 นาทีก็สามารถรับประทานอาหารร้อนๆ ได้ และอาหารสำเร็จรูป เช่น ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ข้าว ผัก โจ๊ก และอาหารว่าง ก็สามารถใช้เป็นอาหารที่บริโภคในแต่ละวันของชาวเมือง และยังสามารถเลือกเป็นอาหารพกพาเพื่อเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วย” นายสกรรจ์กล่าว

นายสกรรจ์กล่าวว่า จากการติดตามอาหารอุ่นร้อนด้วยตนเองในตลาดจีน ยังไม่พบว่ามีอาหารไทย แต่ประเมินแล้วพบว่าอาหารไทยมีโอกาสในการเจาะเข้าสู่ตลาดได้สูงมาก เพราะตลาดยังต้องการอาหารประเภทต่างๆ และความหลากหลายของอาหารอยู่ โดยอาหารไทยที่เหมาะสมจะมาเป็นเมนูสำหรับใส่กล่องอุ่นร้อนด้วยตนเอง เช่น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ผัดผัก ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ซึ่งหากวางแผนในการทำตลาดให้ดีเชื่อว่าจะมีโอกาสในการขยายตลาดอาหารไทยในจีนได้เพิ่มขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง โทร. 001-86-771-556-7359 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสอบถามสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

กรมศุลกากรอำนวยความสะดวก ลักลอบนำเข้าข้าวระบายนก

นายเกษรา จินะวิจารณ์ อธิบดีกรมศุลกากร กำชับและสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของกรมศุลกากรทั้ง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และด่านศุลกากรทุกแห่ง เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า ข้าว ข้าวเหนียวและสินค้าเกษตรตามตะเข็บชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิตและช่วยผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันโรคพืชที่ติดมา ซึ่งเป็นอันตรายต่อผลผลิตของเกษตรกรไทย โดยจะทำการตรวจสอบและตรวจค้นเป็นพิเศษ ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมศุลกากร สำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากรในพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ / Customs Call Center : 1164 / แจ้งเรื่องร้องเรียนกรมศุลกากร : 1332 / www.customs.go.th ซึ่งกรมศุลกากรจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ส่งออกไทยไปอียูบยาว 31 สินค้าวันสูญ 4.6 หมื่นล้าน เบริกซิทลด

กรณีการถอนตัวของอังกฤษจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) หรือเบริกซิท (Brexit) ที่ล่าสุดผู้นำอียู 27 ประเทศ มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาแก่อังกฤษออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อให้อังกฤษมีเวลาในการเจรจาจัดทำความตกลงรูปแบบและเงื่อนไขความสัมพันธ์กับอียูใหม่ ซึ่ง ณ เวลานี้ ยังคาดเดายากว่าจะจบลงเช่นไร อย่างไรก็ดีผลจากเบริกซิทได้กระทบต่อประเทศไทยชัดเจนแล้ว สัญญาณจากช่วง 3 เดือนแรกปีนี้มีมูลค่าการส่งออกของไทยไปอังกฤษลดลง 0.6% และไปอียู (27 ประเทศ) ลดลง 5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายบัณฑูร วงศ์สีลโชติ รองประธานคณะกรรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า การส่งออกของไทยไป 2 ตลาดที่ขยายตัวลดลงเป็นผลจากเศรษฐกิจของทั้งอียูและอังกฤษชะลอตัวลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากเบริกซิทมากกว่าปัจจัยอื่น (กราฟิกประกอบ) เพราะอังกฤษทำการค้ากับอียู 27 ประเทศมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วน 13% ของมูลค่าการค้าและบริการรวมของอียู 27 ประเทศ ซึ่งหากอังกฤษออกจากอียูโดยไม่มีข้อตกลงรองรับ (No-Deal Brexit) จะทำให้มีกำแพงภาษีระหว่างกัน การค้าขายจะมีอุปสรรคนานัปการ ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งอังกฤษ และอียู

ส่วนกรณีที่สินค้าไทย 31 รายการที่เคยได้โควตาภาษีนำเข้าอียู(28 ประเทศรวมอังกฤษ)ในอัตรา 0% หรือในอัตราต่ำ เช่น มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวหัก ผลิต ภัณฑ์สัตว์ปีก ปลากระป๋อง ซึ่งทั้งอียู 27 ประเทศ และอังกฤษต้องมีการจัดสรรโควตาใหม่ให้กับไทย ซึ่งข้อกังวลของผู้ประกอบการไทยคืออาจจะได้รับโควตาลดลงหรือไม่ นั่น (ข้อมูลปี 2560 มูลค่าการนำเข้าสินค้า 31 รายการของไทยจากอียูทั้งในและนอกโควตามีมูลค่ารวม 1,395 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 46,036 ล้านบาท คำนวณที่ 33 บาทต่อดอลลาร์) คงต้องเฝ้าติดตามอังกฤษจะมีมาตรการอย่างไร หลังเบริกซิท เพราะอังกฤษจะกำหนดมาตรการต่าง ๆ ออกมาเอง และอาจจะไม่ใช่มาตรการใดๆ ที่อียูกำหนดไว้ก่อน

ด้านนายอาร์ท พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า นับตั้งแต่นั้นจนถึงสิ้นปี เศรษฐกิจ(จีดีพี)ของอังกฤษจะชะลอตัว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่นกรณี No-Deal Brexit คาดการณ์ว่าจีดีพีของอังกฤษจะชะลอตัวประมาณ 0.9-1% ขณะที่ Bank of England คาดว่าปี 2562 จีดีพีอังกฤษจะลดลงเหลือ 1.2% จากปีก่อนที่ขยายตัว 1.4% มีปัจจัยหลักจากค่าเงินปอนด์อ่อนค่า ทำให้มีกำลังซื้อลดลง รวมถึงความไม่แน่นอนของ เบร็กซิต และเศรษฐกิจโลก

“คาดการณ์ส่งออกไทยไปอังกฤษ และอียูนับจากนี้จนถึงเดือนตุลาคม หรือถึงสิ้นปีจะยังคงติดลบ เพราะความไม่แน่นอนของเบร็กซิต ทำให้เกิดความไม่มั่นใจของผู้บริโภคและนักลงทุน เงินปอนด์ยังอ่อนค่าต่อเนื่องสวนทางเงินบาทแข็งค่า ทำให้สินค้าไทยไปอังกฤษราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม UNCTAD ได้วิเคราะห์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ระบุว่าภายใต้ No-Deal Brexit ไทยจะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบทางการค้าเป็นอันดับ 4 ต่อจากจีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ข้อเสนอแนะคือ ไทยควรเจรจาทำเอฟทีเอกับอังกฤษ การจัดการกรรมสิทธิ์สินค้าไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้าในอังกฤษ และทำการประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทยเพื่อให้ตลาดขยายตัวมากขึ้นในอนาคต”
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

กรมการข้าว เยือนเฮยหลงเจียง ดูการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ เดินทางไปดูงาน บริษัท ตงเหอ หงงเยอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ณ เมืองฉิงอัน มณฑลเฮยหลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายประสงค์ กล่าวว่า บริษัท ตงเหอ หงงเยอ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร และการทำการตลาดข้าวอินทรีย์ประสบผลสำเร็จมาไม่น้อยกว่า 28 ปี ผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างชัดเจน ได้มีการเชื่อมโยงการผลิตข้าวอินทรีย์และการตลาดกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งตรงกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะให้การทำการเกษตรมีตลาดรองรับชัดเจน รวมทั้ง ยังได้มีการควบคุมการผลิตข้าวให้มีมาตรฐาน และควบคุมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเข้มงวด ก่อนการแจกจ่ายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นผู้ผลิต ตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว พร้อมทั้งมีมาตรฐานการรับรองต่างๆ พร้อมกันนี้ยังได้มีการทำการตลาดในรูปแบบซื้อขายในระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ คิดว่าสามารถนำมาปรับใช้ในโครงการอินทรีย์ 1 ล้านไร่ได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ สามารถปรับมาใช้กับการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

ที่มา สยามรัฐออนไลน์

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 360-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 360 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากยังคงมีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามา ในขณะที่ผู้ค้าข้าวต่างเร่งซื้อข้าวเพื่อเตรียมส่งมอบและเก็บสต็อกไว้ ประกอบกับเกรงว่าภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะส่งผลให้มีผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crop) มีจำนวนลดลง

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของทางการเวียดนามว่าในเดือนเมษายน คาดว่ามีการส่งออกข้าวประมาณ 620,000 ตัน มูลค่าประมาณ 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลงประมาณ 3.3% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการส่งออกประมาณ 600,000 ตัน

ทั้งนี้ช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) คาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 2.03 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 866 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลงประมาณ 8% และมูลค่าลดลงประมาณ 21.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา (the Cambodian Ministry of Commerce) ระบุว่า ในระหว่างการประชุมความร่วมมือของสองประเทศครั้งที่ 2 (the 2nd Belt and Road Forum for International Cooperation) ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนและกัมพูชาได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding) ในการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาจำนวน 400,000 ตัน โดยเป็นการลงนามระหว่างบริษัท Green Trade ที่เป็นตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชากับหน่วยงาน COFCO ของจีน ซึ่งฝ่ายจีนตกลงจะซื้อข้าวหอมและข้าวขาว (Jasmine, fragrant, and white rice) จากกัมพูชาในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2019 ถึงเดือนธันวาคม 2020

นาย Hun Lak รองประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation; CRF) ระบุว่า การลงนามในครั้งนี้ถือเป็นข่าวใหญ่ของกัมพูชาและเป็นโอกาสที่กัมพูชาจะขยายการส่งออกข้าวไปยังตลาดจีนมากขึ้น โดยเมื่อช่วงต้นปี 2018 ทั้งสองประเทศเคยลงนามในข้อตกลงซื้อขายข้าวจำนวน 300,000 ตัน แต่กัมพูชาไม่สามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้ครบตามจำนวนดังกล่าว เนื่องจากมีการส่งออกข้าวไปยังตลาดสหภาพยุโรปเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไม่มีข้าวเพียงพอที่จะส่งไปยังประเทศจีน แต่ในปีนี้อาจจะมีการส่งออกไปยังจีนได้มากขึ้น หลังจากที่มีการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปมีอุปสรรคมากขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจำนวน 75,214 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 44% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของกัมพูชา

ทางด้าน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (มกราคม-ธันวาคม 2019) ประเทศกัมพูชาจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1.3 ล้านตันในปี 2018/19 ซึ่งตัวเลขส่งออกดังกล่าวรวมการส่งออกข้าวผ่านทางแนวชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ไทยและเวียดนามด้วย ทั้งนี้ในส่วนของการส่งออกอย่างเป็นทางการผ่านทางท่าเรือในปี 2018/19 ที่ผ่านมา มีจำนวน 626,225 ตัน ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากในปีที่แล้วมีการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักมีจำนวนลดลงจากปี

กาอน ขณะที่กัมพูชายังไม่สามารถหาตลาดส่งออกใหม่ได้ โดยการส่งออกข้าวส่วนใหญ่จะเป็นข้าวในกลุ่มข้าวหอมคิด เป็นสัดส่วนประมาณ 79% ของการส่งออกทั้งหมด ตามด้วยข้าวขาวและข้าวเหนียว ในสัดส่วนไม่มากนัก

ที่มา Oryza.com และUSDA

เมียนมา

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (Myanmar Rice Federation; MRF) รายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมา (the Ministry of Commerce; MOC) ได้ออกแถลงการณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลจีนได้เพิ่มโควตานำเข้าข้าวสารที่มีคุณภาพซึ่งไม่รวมข้าวหักหรือปลายข้าวจากเมียนมาเป็นปีละ 400,000 ตัน (โดยเป็นการนำเข้าผ่านทางเรือบรรทุกสินค้า) จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ปีละ 100,000 ตัน ซึ่งความคืบหน้าครั้งสำคัญดังกล่าวเป็นผลจากการประชุมระเบียงเศรษฐกิจระดับทวิภาคีครั้งที่ 2 (the 2nd China-Myanmar Economic Corridor Forum) ณ มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนจะยกระดับมาตรการตรวจสอบการส่งออกข้าวผ่านพรมแดนที่ติดกับเมียนมาด้วย เพื่อคัดกรองเฉพาะข้าวที่มีคุณภาพและป้องกันการปลอมปนของข้าวหักหรือปลายข้าว เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดข้อตกลงซื้อขายข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐ

ขณะที่ มีรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมา (MOC) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding; MoU) กับมณฑลยูนนาน (China's Yunnan Province) ของจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการค้าของทั้งสองฝ่าย ซึ่งทางการเมียนมาต้องการที่จะลดจำนวนสต็อกข้าว น้ำตาล และข้าวโพดที่ถูกเก็บสะสมไว้ในโกดังสินค้าที่ด่าน Muse เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางการจีนได้เข้มงวดในกรณีของการลักลอบนำเข้าสินค้าผ่านทางชายแดนมากขึ้น ส่งผลให้มีข้าวประมาณ 1 ล้านถุงตกค้างอยู่ที่ด่าน Muse ซึ่งการลงนาม MoU ในครั้งนี้จะช่วยให้มีการส่งออกสินค้ารัฐพืช และสินค้าประมงได้อย่างถูกกฎหมายผ่านทางชายแดนนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงของหอการค้าเมียนมา (The Agriculture, Livestock and Fishery Development Committee under the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry; UMFCCI) จะเป็นผู้ดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจในในครั้งนี้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (MRF) รายงานว่าในปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) มีการส่งออกข้าวสารประมาณ 2 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่งออกข้าวหักประมาณ 450,000 ตัน มูลค่าประมาณ 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการส่งออกผ่านทางทะเลในสัดส่วนประมาณ 52% และอีก 48% เป็นการส่งออกผ่านทางชายแดนตอนเหนือไปยังประเทศจีน

ทั้งนี้ สหพันธ์ข้าวเมียนมา (MRF) คาดว่าในปีงบประมาณ 2019/20 นี้ (1 เมษายน 2019-31 มีนาคม 2020) เมียนมาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 2.5 ล้านตัน โดยที่คาดว่าประเทศจีนจะยังคงเป็นตลาดหลักซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 46% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเมียนมา ขณะที่การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลงจากผลกระทบของมาตรการภาษีนำเข้าข้าวของสหภาพยุโรปที่ประกาศใช้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (มกราคม-ธันวาคม 2019) ประเทศเมียนมาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 3 ล้านตันข้าวสาร เท่ากับปี 2018/19 เนื่องจากคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน (ผ่านทางเรือ/อย่างเป็นทางการ) มากขึ้นหลังจากที่ทางการเมียนมาได้ร้องขอให้รัฐบาลจีนเพิ่ม

โควตานำเข้าข้าวจากจีนเป็นปีละ 400,000 ตัน ซึ่งคาดว่าทั้งสองประเทศจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding; MOU) ในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งการคาดหมายว่าจะส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้มากขึ้นนี้ จะช่วยชดเชยผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าข้าวของสหภาพยุโรป ซึ่งส่งผลกระทบให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลง

ที่มา *Oryza.com* และ *USDA*

ฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ได้ออกระเบียบปฏิบัติการนำเข้าข้าว Implementing Rules and Regulations (IRR) of RA 11203 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของกฎหมาย RA 11203 รัฐบาลฟิลิปปินส์จะเก็บภาษีนำเข้าแทนการจำกัดการนำเข้าเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศและประกันความมั่นคงด้านอาหารให้กับคนในชาติ
2. ยกเลิกอำนาจหน้าที่ขององค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority: NFA) ในการออกใบอนุญาต การจดทะเบียน สำหรับผู้นำเข้าข้าว ผู้ค้า ผู้ดำเนินการคลังสินค้า ผู้ค้าส่ง ปลีก และอื่นๆ
3. สำหรับผู้นำเข้าทุกรายจะต้องขอใบอนุญาตนำเข้าและรับรองสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Import Clearance: SPIC) จากกรมอุตสาหกรรมพืช (Bureau of Plant Industry: BPI) ก่อนการนำเข้าเป็นรายครั้ง
4. อัตราภาษีนำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะเก็บตามข้อตกลง ATIGA หรือเท่ากับร้อยละ 35 ซึ่งต้องมีการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยทุกครั้ง
5. กรณีขาดแคลนข้าว ประธานาธิบดีมีอำนาจสั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (DTI) และสภาหอการค้าของฟิลิปปินส์ (Philippine International Trading Corporation: PITC) ทำสัญญากับผู้ค้าเอกชนนำเข้าข้าว เพื่อเพิ่มการแข่งขันในตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
6. หน้าที่ของ NFA มีเพียงรักษาปริมาณสต็อกข้าวสำรองที่มาจากชาวนาในประเทศเท่านั้น
7. จะมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมข้าวของฟิลิปปินส์ โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงิน 10 พันล้านเปโซ เป็นเวลา 6 ปี

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักงานศุลกากร (General Administration of Customs of the People's Republic of China; GACC) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนมีนาคม 2019 มีจำนวนประมาณ 190,000 ตัน มูลค่าประมาณ 87.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม) ส่งออกไปแล้วจำนวนประมาณ 479,000 ตัน มูลค่าประมาณ 189.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 42.4% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 337,000 ตัน มูลค่าประมาณ 182.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2018)

ทั้งนี้ ในปี 2018 ประเทศจีนส่งออกข้าวจำนวนประมาณ 2.089 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 887.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 74.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 48.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.196 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 596.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2017

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) ไม่สามารถขายข้าวได้ จากที่นำข้าวออกมาประมูลประมาณ 338,890 ตัน

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ประเทศจีนมีการระบายข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาลในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-27 ธันวาคม 2561 โดยได้มีการจัดประมูลขายข้าวออกไปได้แล้วประมาณ 8.5 ล้านตัน (ไม่รวมข้าวที่ประมูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม)

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกาที่ลดลงเนื่องจากสต็อกข้าวในประเทศยังคงมีจำนวนมาก ประกอบกับราคาข้าวของประเทศคู่แข่งในแถบเอเชียต่างปรับลดลงจากการอ่อนค่าของสกุลเงินท้องถิ่นจึงทำให้ราคาข้าวของอินเดียอ่อนตัวลงด้วย โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 375-378 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจาก 377-380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

นอกจากนี้จากการที่ประเทศจีนยังคงมีการระบายข้าวเก่าจากสต็อกของรัฐบาลออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งบางส่วนถูกส่งออกไปยังประเทศในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลางนั้นในราคาที่ต่ำกว่าข้าวอินเดียนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกข้าวของอินเดียด้วย

มีรายงานว่า ผู้ส่งออกข้าวอินเดียมกำลังมีความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่ประเทศสหรัฐฯได้ออกมาตรการแข่งขันประเทศอิหร่านจะส่งผลให้การส่งออกข้าวบาสมัติไปยังประเทศอิหร่านประสบปัญหามากขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีการค้าขายระหว่างกันคิดเป็นมูลค่าจำนวนมาก โดยอินเดียนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน และส่งออกข้าวบาสมัติไปยังอิหร่านประมาณปีละ 1 ล้านตัน และยังคงส่งออกข้าวไปยังอิหร่านด้วย

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกกำลังรอความชัดเจนจากรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการรับมือในครั้งนี้ เนื่องจากพวกเขากังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการรับชำระเงินจากผู้ซื้อ แม้ว่าในขณะนี้จะมีการลงนามซื้อขายสินค้าไปแล้วก็ตาม

ทางการอินเดียได้กำหนดเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) ไว้ที่ประมาณ 116 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เป้าหมายผลผลิตธัญพืชทุกชนิดได้กำหนดไว้ที่ 291.1 ล้านตัน ประกอบด้วยผลผลิตในฤดูการผลิต kharif season ประมาณ 147.9 ล้านตัน และในฤดู rabi season ประมาณ 143.2 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่ตั้งเป้าไว้นี้อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกบางส่วนอาจจะเกิดปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ แต่ยังคงคาดว่าในปีการผลิต 2019/20 ผลผลิตธัญพืชจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเป้าหมายในปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ในปี 2018/19 (กรกฎาคม 2018-มิถุนายน 2019) รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตธัญพืชทุกชนิดไว้ที่ 290.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 6% แต่คาดว่าจะได้ผลผลิตจริงประมาณ 281.27 ล้านตัน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกบางส่วนประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติในช่วงฤดูมรสุมในปี 2018 ที่ผ่านมา

รัฐบาลคาดว่าโครงการจัดหาข้าวโดยองค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) และหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ในปีการผลิต 2018/19 (ตุลาคม 2018-กันยายน 2019) จะสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 45 ล้านตัน โดยในช่วงฤดูการผลิต the kharif season (มิถุนายน-ธันวาคม) คาดว่าจะจัดหาได้ประมาณ 37 ล้านตัน และในฤดู the rabi season (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) จะจัดหาได้ประมาณ 7.8 ล้านตัน

โดยในขณะนี้ หน่วยงานต่างๆ สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 38.2 ล้านตัน โดยในช่วงฤดูการผลิต the kharif season จัดหาได้ประมาณ 33 ล้านตัน และในฤดู the rabi season จัดหาได้ประมาณ 5.2 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) และฤดูการผลิต rabi (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ปี การตลาด 2018/19 (ตุลาคม-กันยายน) รัฐบาลกลางได้ปรับราคาซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้นและมีเงินทุนเพียงพอที่จะเพาะปลูกข้าวต่อไป โดยรัฐบาลให้ความมั่นใจแก่เกษตรกรว่าจะทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อคำนวณจากต้นทุนการผลิตซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,166 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 162 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) มาอยู่ที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีที่แล้วที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ปรับขึ้นไปที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 239 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากปีที่แล้วที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม)

ขณะที่รัฐบาลของแคว้น Chhattisgarh ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญได้เพิ่มราคาซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum paddy buying price) เป็น 2,500 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งสูงกว่าอัตราที่รัฐบาลกลางได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) ที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 มีจำนวนประมาณ 39.82 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 15.555 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 0.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 40.09 ล้านตันในเดือน มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 43.08 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 37.46 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 48.32 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 26% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-16 เมษายน 2562 มีการนำเข้าข้าว 885,370 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 798,839 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 101,709 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 86,773 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 783,661 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 712,066 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 เมษายน 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 22,394 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-16 เมษายน 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าว

ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 168,384 ตัน ฝรั่งเศส 130,232 ตัน เนเธอร์แลนด์ 107,659 ตัน อิตาลี 78,563 ตัน สเปน 76,505 ตัน โปรตุเกส 60,919 ตัน โปแลนด์ 54,701 ตัน เยอรมนี 54,704 ตัน เบลเยียม 35,679 ตัน สาธารณรัฐเชค 28,336 ตัน บัลแกเรีย 20,950 ตัน สวีเดน 17,607 ตัน ลิทัวเนีย 8,418 ตัน ฮังการี 7,915 ตัน เดนมาร์ก 7,709 ตัน โรมาเนีย 6,427 ตัน กรีซ 5,698 ตัน ออสเตรีย 3,746 ตัน เป็นต้น

จากข้อมูลของหน่วยงาน ENR (the Ente Nazionale risi (ENR), the National Agency for Rice) รายงานว่า การนำเข้าข้าวจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries; LDCs) เช่น กัมพูชา และเมียนมา ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีจำนวนประมาณ 16,000 ตัน เท่านั้น ลดลงถึง 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ENR ระบุว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มีการเร่งนำเข้าข้าวจากทั้งสองประเทศมากขึ้น เนื่องจากมาตรการทางภาษีที่นำเข้าจากกลุ่มประเทศ LDC จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มกราคม 2019 ซึ่งมาตรการนี้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีนำเข้าข้าวที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled and milled Indica rice) ในอัตราที่กำหนดไว้ที่ 175 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 196 เหรียญสหรัฐ) ได้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-16 เมษายน 2562 มีการส่งออก 160,118 ตัน ลดลง 25.68% เมื่อเทียบกับจำนวน 215,439 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 135,658 ตัน ลดลงประมาณ 29.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 192,274 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 24,460 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,165 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 เมษายน 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,778 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-16 เมษายน 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 80,471 ตัน โปรตุเกส 26,534 ตัน สเปน 20,289 ตัน กรีซ 17,094 ตัน บัลแกเรีย 4,795 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,521 ตัน โปแลนด์ 1,834 ตัน โรมาเนีย 1,012 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*